

Số 1278/CACX

Cẩm Xuyên, ngày 02 tháng 10 năm 2024

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm
tình trạng người dân vi phạm sử dụng lòng,
lề đường để phơi hải sản và thả rong trâu,
bò trên các tuyến đường giao thông, gây
mất ATGT

Kính gửi: - UBND các xã, thị trấn;
- Công an các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 3213/UBND-KT&HT ngày 12/8/2024 về việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng người dân vi phạm sử dụng lòng, lề đường để phơi rom rạ, hải sản và thả rong trâu, bò trên các tuyến đường giao thông, gây mất ATGT còn ở ngưỡng báo động. Hiện nay, thời tiết nắng ấm, trên địa bàn huyện đã thu hoạch xong lúa Vụ Hè Thu năm 2024, nhằm ngăn chặn tình trạng người dân lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường để phơi hải sản (dùng gạch đá, sào vè... che chắn ngang đường) và thả rong trâu, bò gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường và có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra tai nạn cho người, phương tiện tham gia giao thông. Công an huyện yêu cầu Công an các xã, thị trấn thực hiện ngay các nội dung sau:

1. Công an các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra, phát hiện, tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ, cố tình lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường để phơi hải sản (dùng gạch đá, sào vè... che chắn ngang đường) và thả rong trâu, bò...gây cản trở ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông và tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

2. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo bộ phận Công chức - Văn hoá xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các trang mạng như Facebook, Zalo Kết nối bình yên, Cổng thông tin điện tử các xã, thị trấn... đồng thời sử dụng hệ thống loa truyền thanh tại các xã, thị trấn để tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ATGT và tuyệt đối không được sử dụng lòng, lề đường để họp chợ, phơi hải sản (che chắn gạch đá, sào vè...che chắn ngang đường) trên các tuyến đường gây mất trật tự ATGT. Đồng thời khuyến cáo về trách nhiệm, hệ lụy, nguy cơ xảy ra TNGT khi người dân lấn chiếm lòng, lề đường để phơi hải sản, dựng rạp đám cưới, ma chay...và thả rong trâu, bò. Cụ thể: trên nhiều tuyến đường đặc biệt là các tuyến quốc lộ 8C chạy qua xã Cẩm Duệ, Cẩm Quan..., Quốc lộ 1A đoạn chạy qua xã Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Thịnh, Quốc lộ 15B đoạn qua xã Cẩm Dương..., tình trạng thả rong gia súc đang trở nên phổ biến và gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đã có không ít các vụ TNGT do việc thả rong hoặc dẫn dắt gia súc qua đường như trâu, bò không tuân thủ luật giao thông gây ra; trên tuyến Quốc lộ 1A xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, 5 con

trâu bị chết tại chỗ, xe tải bị hư hỏng nặng. Đáng lo ngại hơn, mặc dù các cơ quan chức năng đã ra sức tuyên truyền pháp luật song cho đến nay tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Công an các xã, thị trấn thường xuyên tuần tra để phát hiện các trường hợp vi phạm và có biện pháp xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm thả rông trâu bò, phơi hải sản, dựng rạp đám cưới, ma chay... trên các tuyến đường Quốc lộ QL1A, QL15B, QL8C, các tuyến đường huyện, các tuyến đường liên xã, trục xã...; trong các khu lưu niệm, các khu di tích, các địa điểm du lịch.

Nhận được Văn bản đề nghị UBND các xã chỉ đạo thực hiện, yêu cầu Công an các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai./.

Nơi nhận:

- Ban ATGT huyện (để báo cáo);
- UBND các xã, thị trấn (để chỉ đạo);
- Công an các xã, thị trấn;
- Lưu VT.



Thượng tá Phan Ngọc Tố